

ประจำวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2558

ส่งออกข้าวมีดมนต่างชาติมีขึ้นชื่อ G to G เดียงรัฐแบกสต็อกมโหฬาร

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุม Thailand Rice Convention 2015 ที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏมีเทรดเดอร์ข้าวหลายรายส่งสัญญาณที่จะซื้อข้าวไทยลดลง ประกอบกับสต็อกข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่มีมากกว่า 16 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวไทยอย่างชัดเจน

นาย Iryanto Hutagaol ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการด้านการเงิน ของ BULOG หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย กล่าวว่า ในปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายไม่ให้มีการนำเข้า แต่เน้นการผลิตข้าวในประเทศให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยมีฤดูกาลเพาะปลูกข้าวปีละ 2-3 ครั้ง ผลผลิต 70-71 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 43 ล้านตันข้าวสาร

"ตั้งแต่ปี 2011 เริ่มนำเข้าข้าวลดลงจาก 2.2 ล้านตัน ปีก่อนมีการนำเข้าข้าวเพียง 424,000 ตัน ในปีนี้เรามีสต็อกข้าวสำรองเพียงพอต่อการบริโภคนาน 6-7 เดือน หรือปริมาณสต็อกเท่ากับ 2 ล้านตัน จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้า เว้นแต่หากมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้น ก็อาจจะพิจารณาทบทวนนโยบายการนำเข้าข้าวใหม่ เพื่อรักษาปริมาณสต็อกสำรองให้เพียงพอต่อการบริโภค"

ต่อคำถามที่ว่า หากรัฐบาลไทยจะเสนอขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ นายสุதாகอลกล่าวว่า แม้วราคาราคาข้าวไทยลดลงมาก เพราะมีปริมาณข้าวในสต็อกมาก แต่นโยบายรัฐบาลอินโดนีเซียในวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง "แต่ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นโยบายจะเป็นอย่างไร"

นาย Zurkarnain Mohd Yusoff, หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ของ BERNAS หน่วยงานจัดซื้อข้าวแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนการปลูกข้าวบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทน การนำเข้า โดยมีเป้าหมายว่าในปี 2020 (2563) จะสามารถผลิตข้าวขาวได้เพียงพอต่อการบริโภค จากปัจจุบันมาเลเซียผลิตได้ปีละ 1 ล้านตัน จากปริมาณความต้องการบริโภคข้าวอยู่ที่ 2.2 ล้านตัน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวปริมาณ 8.5-9 แสนตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวยังต้องนำเข้า เพราะยังไม่สามารถปลูกข้าวทั้ง 2 ชนิดได้

สำหรับแผนการนำเข้าข้าวใน ปีนี้ BERNAS อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญว่าจะมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะส่งผลให้มาเลเซียต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน เพราะมาเลเซียก็เหมือนกันหลาย ๆ ประเทศที่ต้องนำเข้าข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ส่วนการนำเข้าข้าวจากไทย

ในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 380,705 ตัน รองลงมาเป็นการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวียดนาม 250,687 ตัน และปากีสถาน 168,787 ตัน

"ปกติรัฐบาลมาเลเซียจะเปิด กว้างในการนำเข้าข้าวทุกรูปแบบ ทั้ง G to G และนำเข้าระหว่างเอกชน หรือ B to B จากผู้ส่งออกข้าวไทย แต่สัดส่วนการนำเข้าจากเอกชนจะมากกว่าข้าวรัฐบาล เพราะเอกชนมีประสิทธิภาพมากกว่า"

อย่างไรก็ตาม นาย Yusoff ยอมรับว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มาเลเซียได้เพิ่มการนำเข้าข้าวหอมมะลิจาก กัมพูชามากขึ้นถึง 9 เท่า หรือจาก 500 ตัน มาเป็น 44,000 ตัน ในปี 2557 จากปกติที่มาเลเซียจะนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยในสัดส่วน 80% แต่ภายหลังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาของไทยใช้นโยบายรับจำนำข้าว มีผลต่อราคาข้าวของไทยสูงขึ้น ดังนั้นมาเลเซียจึงหันไปนำเข้าจากกัมพูชาแทน

แหล่ง ข้าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการเจรจาขายข้าวให้กับคอฟโก้ (COFCO) รัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าข้าวของรัฐบาลจีนว่า ตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G 1 ล้านตันแรก ในลอตที่ 5 "ทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุป" โดยรัฐบาลไทยเสนอขายข้าวขาว 5% ฤดูกาลใหม่ ต้นละ 410 เหรียญสหรัฐ แต่รัฐบาลจีนโดย COFCO ไม่ยอมรับราคาดังกล่าว

"ที่เราเสนอราคา 410 เหรียญสหรัฐ ก็สเปกข้าวที่จีนกำหนดค่อนข้างละเอียดมาก เช่น ขอเป็นข้าวใหม่ขัดสี 2 ครั้ง ส่งมอบในแบบคอนเทนเนอร์ ซึ่งต้องบวกค่าใช้จ่ายต้นละ 30 เหรียญ จากราคาต้นทุนข้าว 380 เหรียญ พอแจ้งไป COFCO ก็ขอลดราคาซื้อในระดับ 375 เหรียญ และขยับมาเป็นราคา 385 เรื่อยมาจนถึง 387 เหรียญ แต่ไทยยืนราคาไว้ 410 เหรียญ จึงตกลงกันไม่ได้" แหล่งข่าวกล่าว

ขณะที่ปริมาณการส่งออกข้าวในลอตที่ 4 ตามสัญญา G to G 1 ล้านตันแรก ยังอยู่ระหว่างเตรียมการส่งออก เพราะไทยต้องรอให้จีนส่งเรือคอนเทนเนอร์มารับจึงล่าช้า เฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยส่งออกข้าวไปจีนจริงแค่เดือนละ 20,000-30,000 ตันเท่านั้นเอง

นาย ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้น่าห่วง ปริมาณส่งออกอาจจะลดลงเหลือเพียง 8-8.5 ล้านตัน เพราะในช่วงไตรมาสแรกส่งออกข้าวได้เพียง 3.1 ล้านตัน หลังจากราคาข้าวของไทยปรับสูงขึ้น 400-410 เหรียญ ส่วนข้าวเวียดนามอยู่ที่ต้นละ 360-380 เหรียญ หรือห่างกันถึงต้นละ 30-40 เหรียญ

ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ไทยยังมีสัญญาขายข้าว G to G กับจีน และฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 25% ปริมาณ 250,000-300,000 ตัน ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ โดยราคาข้าวขาว 25% ของไทยอยู่ที่ต้นละ 360 เหรียญ ข้าวเวียดนาม 330 เหรียญ ห่างกัน 30 เหรียญ

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า ความเป็นไปได้ที่การส่งออกข้าวไทยปีนี้จะทำได้ 8 ล้านตัน หรือลดลงจากปีก่อนเพราะ สถานการณ์ข้าวตอนนี้เรียกว่า "ไร้ปัจจัยบวก"

"หาก จะส่งออกข้าวให้ได้ 10 ล้านตัน ความเป็นไปได้น่ายาก ถ้าราคาข้าวต่ำ มีข้าวก็อาจขายได้ แต่ถ้าข้าวนาปรังลดจะไม่มีขาย ปัญหาตอนนี้คือตัวเลขของเรา ถ้าคิดง่าย ๆ ว่ารัฐบาลขายข้าวได้ปีนี้อย่างเก่ง 3 ล้านตัน นาปรังอีก 5-6 ล้านตัน ไทยคงส่งออกข้าวได้ 8 ล้านตันพอไหว"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ดราม่าเล็กๆ ใน "เวทีข้าวโลก" โบรกฯหาหม้อข้าวไทยภาวะกระทิง

ภายใน งาน Thailand Rice Convention 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย" ว่า รัฐบาลตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้น้อย 20% และจะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ขึ้นอีก 25% โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำค้าข้าวในตลาดโลก

สิ่งที่รัฐบาลนี้เริ่มดำเนิน การไปแล้ว คือ การจัดโซนนิ่ง เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังลง การลดราคาปัจจัยการผลิต รวมทั้งการรวมที่นาแปลงเล็ก ๆ ให้เป็นแปลงใหญ่แล้วส่งเสริมในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมตามกลไกตลาด และส่งเสริมการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ไทยไม่ควรยึดติดการเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 แม้ว่าในปีที่ผ่านมาไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง 10.97 ล้านตันมูลค่าสูงถึง 5,439 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไทยควรหันมามุ่งเน้น การผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถเผชิญปัจจัยเสี่ยงที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเศรษฐกิจ สภาพอากาศ ขณะเดียวกันควรสร้างความร่วมมือในการค้าข้าวระดับอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง

แม้ว่าในฝั่งของผู้ซื้อ ทั้งบลูลอก และเบอร์นาส จะย้ำว่าไม่มีการนำเข้า แต่นายเจอร์เลมี สวิงเจอร์ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไรซ์ เทรคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ไทยคงส่งออกได้ 9-9.5 ล้านตันลดลงจากปีก่อน แต่แนวโน้มการส่งออกข้าวจะมีปริมาณมากขึ้นหลังไตรมาส 2 โดยหลายตลาดมีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นแอฟริกา จีน ซึ่งขณะนี้ไม่มีสต็อกลดลง จากข้อมูลทาง USDA คาดว่า จีนอาจนำเข้า 4.5 ล้านตัน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า จีนผลิตข้าวได้มากแค่ไหน เพราะจีนกำลังถ่วงสมดุลเรื่องผลผลิตในประเทศกับการนำเข้า จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้

ขณะที่อินโดนีเซียมีสต็อกลดลง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนฟิลิปปินส์มีสต็อกทรงตัว แต่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเอลนีโญ จึงควรพิจารณาเรื่องการนำเข้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ส่วนปริมาณสต็อกในอินเดียปรับลดลง เพราะอินเดียมีการส่งออกข้าวจำนวนมากในช่วง 2 เดือนแรก ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้อินเดียจะยังมีการส่งออกเพิ่มหรือไม่

ด้าน ทิศทางราคาข้าวลดลงต่ำเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ราคาข้าวพรีเมียมเช่น ข้าวหอมมะลิไทย ไม่ได้ปรับลดลง ชี้ให้เห็นว่าตลาดต้องการข้าวคุณภาพ

"แนวโน้มตลาดข้าวไทยในระยะยาวเป็นตลาดกระทิง ถ้าตอนนี้ผมเป็นคนซื้อ ผมจะไปไล่ประมูลเก็บสต็อกเพราะจาก 3 ปัจจัย คือ เงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะแข็งค่าขึ้นอีก ทำให้ราคาข้าวแพงขึ้น ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และหากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญก็จะกระทบต่อปริมาณการผลิต"

สอดคล้องกับ การตั้งข้อสังเกตของนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่มองว่า ปัจจัยการนำเข้าข้าวของตลาดจีนจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางข้าวโลก โดยชี้ให้เห็นว่าในช่วง 2-3 ปีมาจีนเปิดนำเข้าข้าวจากชายแดนผ่านเวียดนาม เมียนมา เพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านตัน จากเดิมที่จีนจะเป็นผู้ส่งออก จึงมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าจากปกติปีละ 5 ล้านตัน ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของไทยเพราะครึ่งหนึ่งของโควตาเป็นข้าวเมล็ดยาวชนิดที่ ไทยส่งออก

ขณะเดียวกันเกิดปรากฏการณ์ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นในกวางตุง ปฏิเสธการซื้อข้าวจากมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ที่สุดในจีน เนื่องจากสันนิษฐานว่ามีการใช้เคมีในอุตสาหกรรมปริมาณมาก จึงทำให้มีสารหนูปนเปื้อน หากเรื่องนี้เป็นจริงจะส่งผลให้จีนต้องนำเข้าข้าวเพิ่ม และทำให้ราคาข้าวขยับขึ้นทันที เพราะมณฑลนี้ปลูกข้าวมากที่สุดในจีน ถ้าใช้ไม่ได้ ต่อให้นำเข้าข้าวจากไทยทั้งประเทศก็ไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกยังต้องติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวในจีน โดยเฉพาะในมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งมีการปลูกข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดสั้น โดยมีผลผลิตคิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้นเพิ่มขึ้น เพราะมีความนุ่มกว่า อาจจะกระทบข้าวเมล็ดยาวของไทยได้

นายสวิงเจอร์กล่าวว่า ปริมาณสต็อกข้าวของไทยถือเป็นความท้าทายอย่างมาก แม้ว่า USDA ได้ประเมินว่า สต็อกข้าวไทยมีเพียง 7 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบหลาย ๆ ปี แต่เกิดคำถามว่าแล้วรัฐบาลระบายสต็อกส่วนที่เหลือไปไหน?

สอดคล้องกับนายวิชัยที่ระบุว่า เมื่อต่างชาติเห็นสต็อกมากก็ไม่อยากซื้อ จะไปบังคับให้ซื้อก็ไม่ได้ แม้ไทยจะปลูกข้าวนาปรังลดลง 50% แต่ราคาก็ไม่ขยับขึ้น ส่วนหนึ่งทั้งภาวะตลาดส่งออกอย่างแอฟริกาก็กำลังซื้อลดลง เพราะรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงไปกว่าครึ่ง กำลังซื้อน้อยไม่สามารถขึ้นราคาได้

สะท้อนว่าความหวังดีของรัฐบาลที่ผ่านมาที่ใช้งบประมาณ 1 ล้านล้านบาท รับจำนำข้าวสาร 34 ล้านตันมาเก็บไว้ แม้ว่ารัฐบาลก็พยายามจะขาย แต่สุดท้ายก็ยังเหลือ 18 ล้านตัน เป็นปริมาณที่มากกว่าการส่งออกใน แต่ละปีที่ทำได้ปีละ 10 ล้านตัน อีกทั้งไทยยังมีการผลิตผลผลิตใหม่ออกมาทุกปี ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกลดลงต่ำเหลือตันละ 8,000 บาท ทั้งชาวนา โรงสี ผู้ส่งออกต่างเดือดร้อน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยลั่นชนะประมูลข้าวให้ฟิลิปปินส์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า คาดว่าวันที่ 3 มิถุนายน รัฐบาลฟิลิปปินส์ จะเปิดให้ยื่นประมูลข้าว 25% จำนวน 250,000-300,000 ตัน ยังกังวลในเรื่องราคาข้าวไทยสูงกว่า คู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่มีราคาต่ำกว่าราคาข้าวไทยถึง 30 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ราคาส่งออกข้าว 25% ของไทยอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อดัน แต่ราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ 330 เหรียญสหรัฐต่อดัน แต่ไทยพร้อมในเรื่องปริมาณข้าว คุณภาพข้าว และการส่งมอบ ก็เชื่อว่าชะนะการประมูลบ้างส่วน และกำลังติดตามการเปิดให้ยื่นประมูลข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียต่อจากนี้

สำหรับสถานการณ์ข้าวโลก ไตรมาส 2/2558 แนวโน้มไม่คึกคัก เพราะหลายประเทศกำลังรูดูท่าที่ของ ตลาด ทั้งผลผลิตใหม่ และจำนวนสต็อกข้าวในแต่ละประเทศที่ยังสูง จึงทำให้ราคาข้าวยังทรงตัว ยกเว้นราคาปลายข้าว กลับมาคึกคักในช่วงนี้

เพราะความต้องการปลายข้าวเพื่อผลิตอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป ทั้งในประเทศและส่งออก ราคาปลายข้าวจึงขยับเป็น 330 เหรียญสหรัฐต่อดัน ถือเป็นราคาดีที่สุดในรอบ 5 ปี และสูงกว่าปีก่อนที่ 290-300 เหรียญสหรัฐต่อดัน หรือซื้อขายในประเทศก็โลกรัมละ 10 บาท จึงมีผลต่อราคาข้าวเปลือกคุณภาพอยู่ที่ตันละ 7,800-8,000 บาท

ที่มา มติชน

นายกฯเปิดงานข้าว วางยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตลง 20% ในปี 2021

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน "ไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน 2015" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด "คิดถึงข้าว คิดถึงข้าวไทย ข้าวคุณภาพเยี่ยมของโลก" โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ให้การต้อนรับ ภายในงานมีคณะทูตานุทูต รวมถึงผู้ค้าข้าวทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน

โดยกระทรวงพาณิชย์ต้องการแสดงศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก รวมถึงตอกย้ำความเชื่อมั่นข้าวไทยให้กับผู้ค้า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทยพันธุ์ 4 ภาค รวมถึงการแสดงกระบวนการผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ

ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวปาถกฐาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย" ว่า ข้าวไทยถือเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยนายกฯวางยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งเน้น 3 ประเด็นหลักคือ 1.การค้าข้าวในตลาดโลกและบทบาทของประเทศไทย 2.โครงสร้างอุปสงค์ข้าวไทยและ 3.แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาข้าวไทย โดยจะต้องให้ไทยเป็นผู้นำค้าข้าวตลาดโลก และต้องทำงานร่วมกันทั้งภาคการผลิต ภาคการตลาด แต่ในระยะสั้นจะมีการจัดการผลผลิตให้เหมาะสม ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ส่วนระยะยาวเน้นประสิทธิภาพ ความต้องการของตลาด ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ถ้าทำได้เช่นนี้เชื่อว่าในปี 2021 จะผลิตข้าวมากขึ้นร้อยละ 25 อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อดันได้อย่างน้อยร้อยละ 20

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการเพิ่มมูลค่าข้าว ซึ่งปีที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าว กว่า 10.97 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ปัจจุบันเจอความผันผวนและอุปสรรคจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการผลิตก็ตาม แต่จากปัจจัยดังกล่าวจึงต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรที่จะส่งออกข้าวคุณภาพไปทั่วโลกมากกว่าจะมุ่งส่งออกข้าวจำนวนมากๆ โดยจัดลำดับตลาดข้าว ทั้งระดับพรีเมียม ระดับกลาง และระดับล่าง

ส่วนแนวโน้มข้าวไทย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทย แต่ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ดั้งเดิมของคนไทย จึงอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ของข้าวไทยให้คนรู้คุณค่าความสำคัญของข้าวไทยอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย

ตลอดจนหามาตรการลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการวิจัยพัฒนาที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

"ฝากผู้ประกอบการให้ดูแลชาวนาด้วย อย่างมุ่งหวังเพียงกำไรเท่านั้น ขณะเดียวกัน จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพโรงสีข้าวทั้งหมด เพื่อให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้าว และอย่าให้มีการเอาเปรียบชาวนา ซึ่งสั่งการให้มีการดำเนินการเร็วๆนี้" นายกรัฐมนตรี กล่าว

สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาวนั้นจะดำเนินการใน 7 ด้านหลัก คือ 1) แผนพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 2) สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว 3) ส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 4) พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว 5) สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว 6) สร้างนวัตกรรม 7) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์

โดย 1. แผนการพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ คือ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสินค้าข้าว รวมทั้งพืชเกษตรอื่นๆ ทั้งด้านการผลิตและการค้า ให้มีความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภาคการผลิตและการค้าข้าวไทยอย่างยั่งยืน

โดยยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้ คือ ระยะสั้น : รัฐบาลจะเร่งรัดปรับโครงสร้างการบริหารจัดการผลผลิตข้าวให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเพื่อควบคุมปริมาณข้าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือด้านการวางแผนการผลิตและการวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและคุณภาพข้าว

ระยะต่อไป : รัฐบาลจะให้การสนับสนุนภาคการผลิตในรูปแบบที่ไม่ทำลายกลไกตลาด โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และให้ผลผลิตต่อไร่สูง สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยมีเป้าหมายให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทย ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 25 ด้วยต้นทุนการผลิตข้าวต่อตันที่ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 20 รวมทั้งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่มีความโดดเด่นซึ่งกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ สำหรับตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องงอก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวลิ้มผิว เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของข้าวไทยในตลาด ภายใต้การผลิตแบบแปลงรวมเชิงอุตสาหกรรมด้วยระบบประณีตตามวิถีธรรมชาติ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

2. การสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว โดยรัฐบาลจะดูแลการค้าข้าวให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมตามกลไกตลาด โดยร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน เกษตรกร และภาคประชาชน กำกับดูแลแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าข้าว เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตั้งแต่กระบวนการเก็บรักษา การบริหารจัดการสต็อกข้าว การจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จัดระบบโรงสีและตลาดกลางให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญ รวมทั้งพัฒนาให้เกษตรกรชาวนามีความรู้เรื่องมาตรฐานการชั่ง การวัดความชื้นและสิ่งเจือปน

3. การส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยรัฐบาลจะจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ผลักดันให้ผู้ประกอบการโรงสีปรับปรุงการสีแปรสภาพให้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และปรับปรุงกฎกติกาการส่งออกข้าวป้องกันการปลอมปน เพื่อให้ข้าวไทยทุกเม็ดเป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

4. การพัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าวและการตลาด ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกข้าวที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกระดับคุณภาพและทุกระดับราคาในตลาดโลก โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและภาครัฐทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและกำกับดูแล เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและการแข่งขันอย่างเสรีตามกลไกตลาด ตลอดจนร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้

ในส่วนของการตลาดต่างประเทศ รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากข้าวของโลก เพื่อให้ข้าวไทยคงความเป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพที่ผู้บริโภคทั่วโลกพึงพอใจ โดยจะส่งเสริมตลาดสำหรับข้าวคุณภาพสูง (Premium) และข้าวชนิดพิเศษสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) อาทิ ข้าวอินทรีย์ และข้าวประจำท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ (Geographical Identification: GI) เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จากที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการในตัวผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ยึดถือในตัวผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความเชื่อมั่นสูง (Brand royalty) และพร้อมที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์

5. การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว โดยสอดแทรกวัฒนธรรมข้าวไทยเข้าไปในทุกๆ กิจกรรม ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอคุณประโยชน์และความมหัศจรรย์ของข้าวไทยอันหลากหลายที่เป็นได้ทั้งอาหาร และ โภชนบำบัด ให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของพืชอาหารชนิดนี้

6. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปข้าว โดยสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดสินค้านวัตกรรมจากข้าวให้แพร่หลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค

7. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ โดยพัฒนาปรับปรุงการขนส่งทั้งระบบให้มีความสะดวกและมีต้นทุนที่ต่ำลงร่วมกับภาคเอกชนในการจัดตั้งคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้า และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ เพื่อกระจายสินค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รัฐบาลมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการค้า ภายใต้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ เพื่อรักษาระบบการค้าข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาด ส่งเสริม ความร่วมมือและการซื้อขายข้าวระหว่างภาคเอกชนไทยกับผู้ค้ารายใหญ่จากประเทศ ผู้นำเข้า และผลักดันการบุกเบิกตลาดใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งข้าวในตลาดโลก ควบคู่กับการแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าวโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ทั้งของไทยและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายสินค้าเกษตรของอาเซียนไปสู่ตลาดโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนหนุน "นบข." ใช้มาตรา 44 เคลียร์สต็อกข้าว 16 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษัตริย์ศึก ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล 16 ล้านตัน ทางเอกชนเห็นว่ารัฐควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของตลาด ควรมีการสำรวจตลาด และระบายตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ข้าวชนิดใดที่มีราคาสูงในช่วงนี้ควรเปิดประมูลก่อน โดยนำร่องประมาณ 200,000-300,000 ตัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด

"รัฐบาลควรพิจารณาใช้มาตรา 44 ภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ซึ่งได้ให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนทางด้านเศรษฐกิจได้มาเร่งรัดการระบายข้าว เพราะที่ผ่านมาการระบายข้าวติดปัญหาความเท็จทำให้กระบวนการระบายข้าวล่าช้า ไม่สอดคล้องกับภาวะตลาด ทั้งที่ข้าวเก่ามีราคาแพงกว่าข้าวใหม่ตันละ 10 เหรียญ แต่ระบายล่าช้า

"รัฐบาลมักจะมองปัญหาเรื่องคดีก่อน แต่ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด ทั้งที่หากขายได้เร็วรัฐบาลก็สามารถลดภาระการเก็บรักษาได้ และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกได้"

ส่วนวิธีการระบายข้าวเสื่อมคุณภาพที่มีปริมาณ 3 ล้านตัน หากจะนำมาประมวลขายให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล หรืออาหารสัตว์เพื่อทดแทนวัตถุดิบนำเข้า สามารถทำได้ แต่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขที่รัดกุม และมีการตรวจสอบเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อข้าวจำนวนดังกล่าวไปนำข้าวกลับมาเวียนขายในตลาดอีก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ และสามารถขายได้ราคาดีใกล้เคียงประมาณ 4-5 บาท สูงกว่าที่เคยมีคนมาปล่อยข้าว 1-2 บาทต่อ กก.แน่นอน การนำข้าวสต็อกออกจากระบบไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด จะทิ้งหรือจะระบายออกไปจากระบบแบบนี้จะทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวดีขึ้น หากปีนี้รัฐบาลขายข้าวนี้ได้อีก 3 ล้านตัน รวมกับที่ระบายไว้ก่อนหน้านี้ 2 ล้านตันเศษ รวมแล้วจะขายข้าวออกไปจากระบบได้ประมาณ 5-6 ล้านตัน

แนวโน้มตลาดข้าวในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ยังคงทรงตัว เฉลี่ยที่เดือนละ 7-8 แสนตันเท่าเดิม เพราะปริมาณซัพพลายข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และไทยยังคงมีสต็อกปริมาณ 16 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาอีกหลายเดือนที่จะเร่งส่งออก ไทยต้องติดตามปัจจัยบวกจากแนวโน้มความต้องการข้าวในหลายตลาด มีสัญญาณว่าจะมีการประมวลเพิ่มแน่นอน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งจะมีความชัดเจนในอีก 1-2 สัปดาห์หน้า และไทยยังมีสัญญาซื้อข้าวจากคอฟโโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งขณะนี้เตรียมจะส่งมอบข้าวล็อตที่ 4 คาดว่าจะส่งออกได้เดือนละ 40,000-50,000 ตัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเรือคอนเทนเนอร์ที่จีนจะส่งมา

และล่าสุดผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดอิรักได้อีกครั้งประมาณ 80,000 ตัน และอยู่ระหว่างรอผลประมวลใหม่อีก 40,000 ตัน จากที่ไทยเคยมีปัญหาส่งออกไม่ได้มาหลายปี จะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการได้ 3-4 แสนตันต่อปี

"การส่งออกข้าวไทยปี 2558 คาดว่าจะมีปริมาณเพียง 9 ล้านตันเศษ ลดลงจากเป้าหมายที่เคยวางไว้ 10 ล้านตัน เนื่องจากตลาดข้าวชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ทำให้กำลังซื้อในหลายตลาดหายไป ประกอบกับปัจจัยความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับคู่แข่ง

ส่วนปัจจัยลบที่ยังหว่ง คือ ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน เพราะหลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของไทยอ่อนค่าลง 1-2% อยู่ที่ 33.30-33.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทยปรับลดลง 6-7 เหรียญสหรัฐ แต่หากเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเวียดนาม ค่าเงินต้องลงปีก่อน 2% ปีนี้ปรับอ่อนค่าลงอีก 1% รวมแล้วอ่อนค่าไป 3% มากกว่าไทยอีก

สอดคล้องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวปี 2558 อาจจะไม่สดใสเหมือนปี 2557 คาดว่าปริมาณการส่งออกจะลดลงประมาณ 1-2 ล้านตัน จึงอยากขอให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ปัญหาค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเรียกค่าภาระหน้าท่า (THC) อย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น หากส่งออกไปฟิลิปปินส์ไทยต้องเสียค่าขนส่งรวมทุกรายการที่ 70 เหรียญสหรัฐ ขณะที่เวียดนามไปฟิลิปปินส์เสียค่าใช้จ่ายเพียง 55 เหรียญสหรัฐ และขอให้ตรึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งไว้จนถึงเดือนมิถุนายนนี้

"ราคาข้าวขาว 5% ของไทยปรับลดราคาจาก 420 เหลือ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนาม 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยอาจเสียตลาดให้กับคู่แข่ง โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาอาจจะหายไป 800,000-1,000,000 ตัน จึงควรดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้ได้ 34 บาท เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันได้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ปลัดพาณิชย์ ตั้งเป้าระบายข้าวเพิ่ม 2 ล้านตัน

นางชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการระบายข้าว ที่

ตนเองเป็นประธานไปพิจารณาแนวทางระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกรัฐบาล ทั้งสิ้น 16 ล้านตันให้เร็วที่สุด และรัฐเสียประโยชน์น้อยที่สุด เนื่องจากรัฐบาลมีต้นทุนในการเก็บรักษาวันละ 30 ล้านบาทหรือประมาณตันละ 60 บาท

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวมีส่วนของข้าวคุณภาพดีประมาณ 5 ล้านตันได้ประมูลขายไปแล้ว 2.9 ล้านตัน ที่เหลืออีกประมาณ 2 ล้านตันจะเปิดประมูลภายใน 2 เดือน ส่วนอีก 10-11 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวเสียจะเชิญผู้รู้ ซึ่งเป็นเซเวเยอร์ที่ได้รับการยอมรับในวงการข้าวมาร่วมพิจารณาแนวทางการขายข้าวประเภทที่เป็นข้าวเน่า คนกินไม่ได้ ทำอาหารสัตว์ไม่ได้ เหลือแต่ต้องนำไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตแอลกอฮอล์หรือเอทานอล ซึ่งจะต้องพิจารณาประมูลที่ดีที่สุด ไม่ใช่แบบที่มีพ่อค้าทำหนังสือมาเพื่อขอซื้อในราคา กิโลกรัมละ 2 บาท ไม่มีทางขายแน่นอน

"จะต้องทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศน้อยที่สุด ซึ่งต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะหากเก็บไว้นานจะยิ่งทำให้ข้าวเหล่านี้เสื่อมมูลค่ามากลงไปอีก แต่การระบายข้าวทั้งหมดจะดำเนินการโดยไม่ให้มีผลต่อตลาด โดยเลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งในช่วงเดือนพ.ค. นี้ จะมีผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้พ้นช่วงนี้ไปก่อน โดยประเมินว่าการระบายข้าวทั้ง 16 ล้านตัน มีรายได้เบื้องต้นประมาณ 200,000 ล้านบาท จากต้นทุนที่รับซื้อมา 600,000 ล้านบาท แต่เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นเพราะอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่านี้ก็ได้" นางชุตติมา กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าวบรรจุถุงตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน ที่ได้มอบให้เอกชนนำข้าวออกไปบรรจุถุงและเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันได้สั่งการให้ยกเลิกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเข้ามาคืน คลังว่ามีจำนวนเท่าใด อยู่ที่ใดบ้าง และยังมีข้าวดีมายน้อยอย่างไร โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เบื้องต้นคาดว่ามียอดประมาณ 300,000-400,000 ตัน ซึ่งจะให้ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการโดยแยกเป็น 4 คณะทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี

ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตข้าวมาใหม่ เพราะตามแผนที่เสนอมายังเห็นว่าแผนการลดต้นทุนนั้นยังมีต้นทุนสูงอยู่แม้ลดลงจากเดิมที่ประเมินไว้ที่ 10,000 บาท เหลือ 7,400 บาท แล้วก็ตาม โดยให้ไปพิจารณาว่าจะลดต้นทุนอีกได้อย่างไร อีกทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเรื่องค่าเช่าที่นาโดยให้เหมาะสมทั้งเจ้าของที่นาและคนเช่านา โดยต้องประกาศให้ชัดเจนภายในปีหน้า หากต้องแก้กฎหมายจะมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาร่วมด้วย

"เวลานี้ต้องยอมรับว่าตลาดข้าวเจียบมาก ขณะที่กำลังซื้อก็ลดลงมาก ส่วนประเทศเพื่อนบ้านได้นำข้าวในสต็อกออกมาขายเช่นกัน โดยยังยืนยันเป้าหมายเดิมว่าในปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน โดยตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ได้ส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 3.4 ล้านตัน" นางชุตติมา ระบุ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

สื่อเตือนข้าวปลอมบุกเอเชียทำจากเรซิน

หนังสือพิมพ์สเตรท ไทม์ส รายงานเมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. ว่า มีการลักลอบนำเข้าข้าวปลอมในหลายประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ทั้งเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและขาดความรู้เท่าทัน

ข้าวปลอมจะยังคงความแข็ง แม้ผ่านการหุงตามปกติ เพราะผลิตขึ้นด้วยส่วนผสมระหว่างมันฝรั่ง มันเทศ กับเรซินสังเคราะห์ที่นำเข้าอัดในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปคล้ายเมล็ดข้าว ซึ่งสารเรซินจะเป็นอันตรายต่อผู้รับประทานถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข่าวเกี่ยวกับการจำหน่ายข้าวปลอมในตลาดจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเมืองไท่หยวน มณฑลชานซี เป็นประเด็นที่มีการส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องในสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งวอทส์ แอป และเฟซบุ๊ก ขณะเดียวกันเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีข่าวลือว่ามีการลักลอบนำเข้าข้าวปลอมมายังสิงคโปร์ แต่จากการตรวจสอบพบว่า เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 5 ปีที่แล้ว

ด้าน นายอิสมาอิล ซาบรี ยาacob รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแห่งมาเลเซีย กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้าวปloomในมาเลเซีย แต่ทางกระทรวงจะเร่งให้ความรู้ประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคข้าวปloom

นอกจากนั้นเจ้ากระทรวงเกษตรมาเลเซียยังระบุด้วยว่า จะสืบสวนเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวปloomในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบร้านค้าขนาดเล็กในเขตชานเมืองและเขตชนบท

ขณะที่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมข้าวกล่าวว่า ข้าวปloomไม่สามารถวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ เนื่องจากมีกฎระเบียบควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด ณ จุดนำเข้าสินค้าเข้าประเทศ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการลักลอบนำเข้าข้าวปloomผ่านเข้าประเทศทางชายแดน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ วิธีหนึ่งคือ การปนข้าวปloomกับข้าวจริง ซึ่งจะทำให้ยากต่อการแยกแยะข้าวทั้งสองชนิดออกจากกัน

ส่วน แมรี เอียซอร์-จอห์น หัวหน้านักโภชนาการแห่งสถาบันหัวใจแห่งชาติ (ไอเจเอ็น) อธิบายถึงอันตรายของข้าวปloomว่า เรซินซึ่งเป็นสารสังเคราะห์พลาสติกชนิดหนึ่งนั้น ไม่สามารถรับประทานได้ และถ้ารับประทานไปในร่างกายในระยะยาวก็จะเป็นผลร้ายต่อระบบการย่อยอาหาร

ที่ผ่านมาอาหารปloomหรือปนเปื้อนทำอันตรายต่อประชาชนอย่างรุนแรง เช่นเมื่อปี 2551 ทารกราว 3 แสนคน มีอาการป่วยเนื่องจากบริโภคนมที่ผลิตในประเทศจีนที่มีสารเมลามีนปนเปื้อน นอกจากนี้เมื่อปี 2556 ยังมีการตรวจพบสารเมลามีนในไข่ที่ผลิตในประเทศจีนอีกด้วย

ที่มา คมชัดลึก

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 พ.ค. 2558 มีจำนวน 201,177 ตัน มูลค่า 86.642 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 35.1% และมูลค่าลดลง 35.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 309,974 ตัน มูลค่า 133.666 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ค. 2558 มีจำนวน 1.757 ล้านตัน มูลค่า 738.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.75% และมูลค่าลดลง 17.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2.061 ล้านตัน มูลค่า 899.173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามมีแนวโน้มอ่อนตัวเนื่องจากยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆจากต่างประเทศในช่วงนี้ ขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (The summer-autumn crop) จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนมิ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยตลาดกำลังจับตามองการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์รอบใหม่ที่คาดว่าจะมีการซื้อประมาณ 200,000-310,000 ตัน โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 360-363 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งระดับราคาที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้นนับเป็นราคาที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553

กระทรวงเกษตร รายงานว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีประมาณ 13.5 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเหวียน เติน ยุง ของเวียดนาม ได้อนุมัติแผนพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศในปี 2563 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 โดยมุ่งที่จะสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตามแผนที่อนุมัติ ระบุว่าภายในปี 2563 ข้าวเวียดนามประมาณ 20% ที่ส่งออกจะอยู่ภายใต้ตราสินค้าข้าวเวียดนาม และในปี 2573 ข้าวเวียดนามจะกลายเป็นแบรนด์ข้าวชั้นนำในระดับโลกในแง่ของคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยสัดส่วน 50% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมดจะมีชื่อสินค้าข้าวเวียดนาม

และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มาตรการต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสถานะของข้าวเวียดนาม รวมทั้งการสนับสนุนธุรกิจในการสร้างพื้นที่ของวัตถุดิบ การเชื่อมโยงขั้นตอนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพสายพันธุ์ข้าว เทคนิคสนับสนุน และการจัดการคุณภาพ เป็นต้น โดยแผนที่รัฐบาลอนุมัตินี้จะให้ความสำคัญต่อการสร้างข้าวสายพันธุ์พิเศษ 3 สายพันธุ์ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ทางภาคใต้ของประเทศให้กลายเป็นตราสินค้าข้าวของชาติ

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านตัน จากทั้งการส่งออกอย่างเป็นทางการ และการค้าชายแดน และในปี 2558 ทางกรมเวียดนามตั้งเป้าปริมาณการส่งออกข้าวที่ 7-7.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

วงการค้าข้าวของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาได้รับหนังสือเชิญจากองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority) ให้เข้าร่วมการประมูลข้าวขาว 25% จำนวน 250,000 ตัน ในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ ซึ่งเป็นการประมูลซื้อข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government deal) โดยกำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกของกัมพูชาระบุว่า ในปีนี้กัมพูชายังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูลของฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาน้อยกว่า 2 ปี ในการเตรียมการและพัฒนาศักยภาพในการจัดหาข้าวสำหรับฟิลิปปินส์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กัมพูชายังขาดความพร้อมหลายด้าน เช่น ด้านการลดต้นทุนการผลิต ค่าขนส่งต่างๆ ซึ่งทำให้กัมพูชายังไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามและไทยในตลาดฟิลิปปินส์ได้ ประกอบกับในการประมูลแต่ละครั้งจะมีการประมูลในปริมาณที่มากแต่กำหนดระยะเวลาส่งมอบสั้นซึ่งกัมพูชาไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กำหนด

กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาเตรียมที่จะเจรจากับทางการจีนในสัปดาห์นี้ ในช่วงระหว่างที่ตัวแทนของทางการจีนจะเดินทางมาเจรจาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศ ซึ่งในกรณีของสินค้าข้าวก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะมีการหารือในครั้งนี้อย่างแน่นอน ก่อนหน้านั้น กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาได้ทำหนังสือไปยังทางการจีนเพื่อขอให้มีการเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าข้าวจากกัมพูชาเป็น 200,000 ตัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พ.ค. 2558- เม.ย. 2559

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นหน่วยงาน COFCO (The China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีนได้ลงนามในสัญญานำเข้าข้าวจากกัมพูชากับบริษัท Green Trade Company ของกัมพูชา จำนวน 100,000 ตัน โดยได้ส่งมอบเกือบครบแล้ว

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ได้ตั้งเป้าหมายในการส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2215/16 (เม.ย.-มี.ค.) ไว้ที่ประมาณ 2 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากตลาดจีน แอฟริกา และยุโรปเพิ่มขึ้น โดยในขณะนี้มีการขนส่งข้าวทางถนนวันละประมาณ 4,000 ตัน เพื่อส่งไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2012/13, 2013/14 และ 2014/15 ที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 1.4, 1.2 และ 1.8 ล้านตันตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งออกของชาติ (National Export Strategy; NES) ที่เพิ่งมีการประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้ตั้งเป้าว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเมียนมาร์จะเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้ประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งนอกจากสินค้าข้าวแล้วยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังจะเน้นไปที่สินค้าเกษตรอื่นด้วย เช่น ถั่ว สินค้าประมง สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าเมียนมาร์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 19.688 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 12.6 ล้านตันข้าวสาร และจะมีการส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.85 ล้านตัน

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ทางกรมพาณิชย์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าว และผลผลิตข้าวทั้งประเทศ ซึ่งแผนการนี้ทางการได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นประมาณ 48.125 ล้านไร่ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 656 ก.ก. โดยผลผลิตข้าวตั้งเป้าไว้ที่ 15.9 ล้านตัน และการส่งออกตั้งเป้าไว้ที่ 6 ล้านตัน ภายในปี 2030

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) จะเปิดการประมูลข้าวขาว 25% จำนวน 250,000 ตัน ในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ ซึ่งเป็นการประมูลซื้อข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government deal) โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญไปยังรัฐบาลของประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ให้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ โดยได้กำหนดให้มีการส่งมอบภายในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Benigno Aquino ได้อนุมัติให้ NFA สามารถนำเข้าข้าวได้ 500,000 ตัน ซึ่ง NFA จะจัดการประมูลซื้อก่อนจำนวน 250,000 ตัน ส่วนที่เหลืออาจจะมีการซื้อในช่วงปลายปีโดยจะพิจารณาจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่จะทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายเล็กน้อยเพียงใด

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) ได้ประเมินความเสียหายของผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Nino) ณ วันที่ 21 พ.ค. ว่าจะมีประมาณ 72,109 ตัน หรือประมาณ 0.84% จากปริมาณคาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในครึ่งปีแรกที่ 8.55 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ระบุว่า ในขณะที่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าว โดยหน่วยงาน BULOG กำลังดำเนินโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อกให้มากขึ้น โดยการจะพิจารณานำเข้าข้าวนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากที่ทราบรายงานการรับซื้อข้าวและการบริหารสต็อกของ BULOG แล้ว โดยในขณะนี้เมื่อประเมินจากผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดแล้วคาดว่าอินโดนีเซียจะยังคงมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ จึงยังไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวในขณะนี้

จากข้อมูลของหน่วยงานสถิติแห่งชาติ (Central Statistics Agency; BPS) รายงานว่าในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมามีการนำเข้าข้าวจำนวน 7,912 ตัน ลดลงจากเดือน ม.ค. ที่นำเข้า 16,600 ตัน โดยในเดือน ก.พ. มีการนำเข้าข้าวจากไทยจำนวน 1,030 ตัน และจากเวียดนาม 550 ตัน

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) ได้คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) อินโดนีเซียจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 900,000 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะได้ผลดี โดย FAO คาดว่าในปี 2015 นี้ อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 73 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 46.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปี 2014

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 1.25 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ วันที่ 22 พ.ค. มีพื้นที่ประมาณ 1.675 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ค.ค.-ก.ย.)จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

ผู้ส่งออกข้าวอินเดียแสดงความมั่นใจว่า ในไม่ช้านี้ทางการจีนจะเปิดตลาดข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ให้แก่อินเดีย ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ หน่วยงานของทางการจีนยังคงระงับการนำเข้าข้าวขาวจากอินเดียเนื่องจากทั้งสองประเทศยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นของพิธีสารด้านสุขอนามัยพืช (Protocols and phyto-sanitary norms)

ในปัจจุบันนี้ จีนนำเข้าข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม ปากีสถาน แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่อินเดียจะสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้อีกประเทศหนึ่งโดยคาดว่าอินเดียอาจจะส่งออกข้าวขาวได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่ของทางการอินเดียระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้แนะนำให้ทางการจีนปรับปรุงพิธีสารในเรื่องนี้ให้เหมือนกับในกรณีของข้าวบาสมาติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงาน AQSIQ (China's General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ของทางการจีนแล้ว

เมื่อปี 2012 ที่ผ่านมา ทางกรจีนได้อนุญาตให้อินเดียส่งออกข้าวบาสมาติไปยังจีนได้ แต่จนถึงขณะนี้พบว่า การส่งข้าวบาสมาติไปยังประเทศจีนยังมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากจีนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูพืช (khapra beetle) โดยข้าวบาสมาติที่ส่งไปยังจีนจะถูกส่งไปยังฮ่องกงแทน ในขณะที่หน่วยงานของจีนก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนโรงสีข้าวของอินเดีย

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มีจำนวน 360,446 ตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 472,357 ตัน ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 285,051 ตัน ในเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา

โดยในเดือน เม.ย. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 34,568 ตัน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 44% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) มีการส่งออกจำนวน 325,878 ตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก (ก.ค.-เม.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.45 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาติจำนวน 428,051 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3.02 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.25 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ที่ผ่านมา (แบ่งเป็นข้าวบาสมาติจำนวน 601,273 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 2.71 ล้านตัน) ส่วนมูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้าวบาสมาติ 449 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 1,301 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 105,100 ตัน โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 64,100 ตัน เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,900 ตัน ข้าวหอม 52,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,400 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 61% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนาม

ประมาณ 29,300 ตัน ลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 27,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 2,300 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 27.9%) จีนประมาณ 5,600 ตัน (สัดส่วน 5.3%) ออสเตรเลียประมาณ 2,600 ตัน (สัดส่วน 2.5%) กัมพูชาประมาณ 1,300 ตัน (สัดส่วน 1.2%) สหรัฐอเมริกา 500 ตัน (สัดส่วน 0.5%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,700 ตัน (สัดส่วน 1.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 4,304 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 3,699 ตัน จีนจำนวน 215 ตัน ประเทศสหรัฐฯ 213 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ช่องก้งมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน เม.ย. 2558 ทั้งหมดรวม 13,400 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 482.104 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 475.686 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน และอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 146 และ 104 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.5 และ 102.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ตามลำดับ ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมาร์ อียิปต์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 19.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศในปี 2558/59 จะลดลง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.982 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2557/58 ที่มีจำนวน 484.592 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่า จะลดลงเหลือ 91.536 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 98.414 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 6.374 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 8.674 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 42.341 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2% จากปี 2558 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ค่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 4.0 ล้านตันที่ค่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.3 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน อินโดนีเซียและเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เท่ากับปี 2558 ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.0 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)